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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง 
สมัยสำมัญ   สมัยที ่3  ประจ ำปี  พ.ศ.2563  ครั้งที่ 2 
วันที่  13  สิงหำคม   พ.ศ.2563   เวลำ  09.00  น. 

ณ  อำคำรหอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง  อ.เมือง จ.นครพนม 
---------------------------------------------------- 

          ผู้มาประชุม 
 1. นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายเต็ม  นิสาวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายประสิทธิ์  ฝ่ายเพีย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
4. นายคล้าย  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
5. นายวินิชย ์  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2   
6. นายดี   หอมยา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 
7. นายศรราม  นาบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 
8. นายประดิษ  ศรีชื่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
9. นายถ ี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
10. นายศักดิ์ดา  ภูอ่าง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
11. นางอริตา    ค าเติม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
12. นายสมร  มาดา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
13. นายวิชัย  เดชสอน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7   
14. นายถาวร   คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
15. นายสุเมธ  คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
16. นายวีระพล  เจาะจง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
17. นายส าราญ  พลหนองหลวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9  
18. นายธนวัช  แสวงนาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
19. นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
20. นายสมจิตร  วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
21. นายค าบุ  แสนนาใต้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
22. นายบุญมา  ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 
23. นายล าเลียง  ตะวงศ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 
24. นายชมภู  สิมมา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 
25. นายทิวา  สีคะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 
26. นายเกียรติศักดิ์ วิชัยสา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15   
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27. นายปาวร  อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 
28. นายอภิชาติ  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 
29. นายอะจิระ  จันทาพรม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 
30. นายนาวี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 
31. นายวิชัย  ยาริพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18 
32. นายบุญมา  ผ่านเสนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18 
33. นางใบสี  เดวัลด์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
34. นายสุวิทย์  แก่นนาค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
35. น.ส.นงลักษณ์ ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21   
36. นายเฉลิม  วรจิตร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21 
37. นายถาวร  บัวสุวรรณ ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
38. นางอุบลวรรณ  อนุสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
39. นายสมคิด  อุดมศักดิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 
40. นายทักษิณ  คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 
41. นายประพันธ์ เพ่ิมพูล   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

 ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
 1. นายอ้ม  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 (ลากิจ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ด.ต.พิทักษ์    ต่อยอด   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
2. นายสมสี  แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
3. นายธีระพงษ์  ไชยรี   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
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เริ่มประชุมเวลา   09.35  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง   
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ  1.1 เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน  ฝนจะตกหนักในหลายพ้ืนที่  บางที่ลมแรง  

ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันดูแล  โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก  และ
โดยเฉพาะช่วงนี้มีโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้น  ขอให้ช่วยกันคว่ ากะลา และแจกันดอกไม้  
เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.

2563 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือไม่  ถ้าไม่มีผม  ขอมติรับรองดว้ย 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ที่

ฝ่ายบริหารเสนอมา  ในวาระที่ 2 วาระแปรญัตติ (พิจารณาเฉพาะข้อที่เสนอแปร
ญัตติและลงมติ) ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจง 

นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์ - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต. หมู่ 10 ได้มาประชุมเพ่ือรอรับค าเสนอขอแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ.2563  

เวลา 09.00–17.00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านผึ้ง  ปรากฏว่าสมาชิก อบต.ไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติ  แต่มีฝ่ายบริหาร  คือ 
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ไดเ้สนอขอแปรญัตติฯ จ ำนวน 2 
โครงกำร  คือ  

                              1. โครงกำรติดตั้งป้ำยบอกชื่อหมู่บ้ำน  งบประมำณตั้งไว้   366,600  บำท   
                              ขอปรับงบประมำณลง จ ำนวน 100,000 บำท  คงเหลืองบประมำณ จ ำนวน              
                              266,600 บำท  ในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  งบลงทุน  

                    2. ขอตั้งโครงกำรใหม่ โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 10 
                               จ ำนวน  100,000 บำท  ในแผนงำนเคหะและชุมชน  งบอุดหนุน  
                               ซึ่งทำงคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ได้ประชุมกัน และมีมติเห็นชอบ ตำมที่ท่ำนนำยก 
                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง  ได้เสนอขอแปรญัตติ 
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ประธานสภา - ขอให้ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอชี้แจงรายละเอียดให้ท่าน
นายก อบต.  สมาชิกได้รับทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554   
ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบ
และวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 
ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย 
หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
   ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด  ตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง  
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ   
   ท่านสมาชิกคงเข้าใจนะครับ  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถแปรญัตติได้  โดยไม่ต้องมี
ค ารับรองของสมาชิกสภาท้องถิ่น แต่งบประมาณรวมยังคงเท่าเดิม อยู่ที่ 97,710,00 
บาท สาเหตุที่ผู้บริหารขอแปรญัตตินั้น ก็เนื่องจากได้มีราษฎร หมู่ที่ 10 ได้มีการ
ร้องเรียนในเรื่องไฟฟ้ารายทางถนนสายบ้านนามนไปบ้านดงสว่าง  ก่อนถึงสะพาน  
ซึ่งมีบ้านหลายหลัง  เนื่องจากตรงนั้นเป็นทางที่เปลี่ยว มีป่า ทางฝ่ายบริหารได้ลืม
น าเข้าจัดท างบประมาณ  ทางสมาชิก อบต. หมู่ 10 ได้ทักท้วง  ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ไม่
เกี่ยวกับงบของหมู่ 10 เป็นรายจ่ายตามนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้าน  ไม่สามารถไปใช้จ่ายเงินสะสมได้  ควรจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีปกติ  จึงขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา  ในการที่ฝ่ายบริหารได้ขอแปรญัตติ  
โดยขอลดงบประมาณในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการติดตั้งป้ายบอก
ชื่อหมู่บ้านภายในต าบลบ้านผึ้ง งบประมาณ  366,600 บาท  และขอตั้งโครงการ
ใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดเงินอุดหนุน เป็นเงินอุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม  เพ่ือด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
รายทางภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 งบประมาณ  100,000  บาท  ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบ  ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา 
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ประธานสภา - ผมขอมติสมาชิกท่านใด เห็นชอบตามที่ผู้บริหารเสนอแปรญัตติ และเห็นชอบให้

ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ในวาระท่ี 2 
 วาระแปรญัตติ  ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 39 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภา - เมื่อผ่านวาระที่ 2 แล้ว  ขอพักการประชุม 20 นาที  ก่อนจะประชุมพิจารณาใน

วาระท่ี 3 ต่อไป 
 พักการประชุม  เวลา  10.40  น. 
 

    (ลงชื่อ)  ประพันธ์  เพ่ิมพูล    
         ( นายประพันธ์   เพิ่มพูล  )         

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง/       
ผู้จดรายงานการประชุม 
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          การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ.2563  
วันที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ.2563   ณ หอประชุม อบต.บ้านผึ้ง     

  เริ่มประชุม  เวลา  11.00 น.  สมาชิก อบต.มาประชุม  จ านวน  40  คน 

------------------------------------- 

ประธานสภา  3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ในวาระท่ี 3  ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลหรือไม่ 
ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  งบประมาณจ านวน  97,710,000  บาท  ขอให้
ยกมือ 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 39 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต. 
นายก.อบต.  ทุกท่าน ที่ได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ และอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เ พ่ือน าไปพัฒนาต าบลบ้านผึ้ งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป  ซึ่งในปีหน้าก็ยังไม่แน่ใจใน
สถานะการคลังของประเทศ  อบต.จะได้รับเงินอุดหนุนครบตามเป้าหมายหรือไม่  ใน
การพัฒนาต าบลในปี 2564 นั้น  ฝ่ายบริหารก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่าย
งบประมาณว่าโครงการไหนจ าเป็นต้องด าเนินการก่อน โครงการยังไม่จ าเป็นก็จะ
ด าเนินการทีหลังต้องเรียนให้ทราบว่าภาวะการเงินการคลังของประเทศดูไม่ค่อยดี
เท่าไร ขอให้ทุกท่านระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ละเอียดรอบคอบ เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจติดลบ  และภาวะเศรษฐกิจของโลกก็แย่ขอให้ระวัง  ประหยัดและอดออม 
จะผ่านวิกฤติไปได ้

 - ขอขอบคุณสมาชิก อบต.และประชาชนในหมู่บ้าน ที่มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 
สิงหาคม  ที่ อบต.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ คนมากันเยอะมากจนล้นห้อง
ประชุม 

 - ขอแจ้งเตือนเรื่องฟ้าฝน ซึ่งจะตกลงมามากในเดือนนี้  ขอให้ระวังเรื่องน้ าท่วม จะให้
พนักงานลงแจ้งเตือนในไลน์  ให้สมาชิกได้รับทราบ 

 - เรื่องธนาคารน้ าใต้ดิน  อบต.บ้านผึ้ง ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี 
2562 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถือว่าโชคดีที่ท่านสมาชิกได้อนุมัติ
งบประมาณให้ด าเนินการ  ท าให้ประชาชนไม่เดือดร้อนเรื่องน้ ากิน น้ าใช้ น้ าเพ่ือ
การเกษตร น้ ามีความส าคัญที่สุด ผมจะท าศูนย์เรียนรู้ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน   
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โดยใช้ห้องข้างๆหอประชุม ซึ่งจะมีข้อมูลข่าวสารหลายๆเรื่องมารวมอยู่ที่นี่ หากทาง
หมู่บ้านมีอะไรที่ต้องการสื่อสารในต าบล หรือให้ภายนอกได้รับทราบ ก็สามารถมาใช้
บริการได้  เช่น ทางโซนบ้านวังกระแส ปลูกอะไรได้อยากจะมาขายสามารถมาบอก
กล่าวให้นายทุนได้รับทราบได ้เมื่อมีน้ าแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องการเกษตร  แบ่งเป็นโซน  
โซนที่ลุ่มและโซนที่สูง  โซนที่ลุ่มได้ไปศึกษากับท่านรองผู้ว่าฯชาตรี   เรื่องการปลูก
มะพร้าวน้ าหอม  การปลูกง่าย  แต่ต้องดูแลรักษาเพราะรากมันเยอะ  ต้องมีน้ า มีปุ๋ย 
ออกมาครั้งละ 3-4 ทะลาย  ทะลายละ 10 กว่าลูก  ขาย 3 ลูก 100 บาท  พ้ืนที่
เหมาะสมคือที่ลุ่ม ตั้งแต่บ้านเทพพนม นาโพธิ์ บ้านผึ้ง วังกระแส ต่อไปจะจัดอบรม
ให้ ต้องมีร่องน้ า มีบ่อพักและเจาะบ่อบาดาลเอาน้ าใต้ดินมาใช้  ใช้โซล่าเซลล์มาใช้  
ปั๊มน้ าได้ทั้งวัน  ส่วนโซนที่สูง  มีการปลูกผลไม้ เงาะ ลิ้นจี่ มังคุด ลองกอง มะไฟ 
หลายคนปลูกทุเรียน คนจีนชอบมาก  ทุเรียนเป็นพืชที่ปลูกยากมาก ที่หมู่ 8 มีคนมา
ซื้อที่ติดห้วยแล้งเกือบ 100 ไร่  จะปลูกทุเรียน เป็นคนกรุงเทพมาลงทุน มีความรู้ เขา
ปลูกอินทผลัมขายส่งออกนอก  ผมได้คุยกับเขา อายุประมาณ 30 กว่า เขาสืบหา
จังหวัดที่เหมาะสม เขาขายหน่ออินผลัม 3,500-4,000 บาทถ้าซื้อเนื้อเยื่อมาปลูกจะ
ไม่ค่อยได้ผล  คนนี้เขาชื่อปราบ เก่งมากเรื่องอินทผลัม  ถ้าปลูกโดยการเพาะเมล็ด 
ใน 100 ต้น จะเจอดีๆประมาณ 4-5 ต้น และเอาหน่อไปเพราะพันธุ์ต่อได้  แต่ใช้
เวลานานเกือบ 10 ปี ถ้าเพาะโดยใช้เนื้อเยื่อแค่ 2-3 ปี ได้กิน  แต่รสชาติไม่ค่อยดีจะ
ต่างกัน ถ้าจะปลูกทุเรียนต้องเลือกพันธ์หมอนทอง เพราะการปลูกทุเรียนปลูกยาก
มากหญ้าขึ้นมาห้ามถอน เพราะรากมันอ่อน ต้องตัดอย่างเดียว  ขอให้เตรียมตัวไว้ 
เพราะผลไม้กินได้ ขายได้ ขนาดเกิดโรคโควิด 19 ทุเรียนยังขายได้กิโลละ 140-150 
บาท  หลังเดือนตุลาคน คนจะตกงานกันเยอะ ควรปลูกผลไม้กัน ทางจังหวัดก็
รณรงค์ให้ปลูกผักผลไม้ ตามนโยบาย หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ต้องขยันปลูกผักไว้
กินเอง ไม่จ าเป็นก็อย่าไปซื้อ 

 - เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า  ถ้าระยะไม่เกิน 140 เมตร ให้ไปติดต่อการไฟฟ้า ท าเรื่อง
ขอได้เลย ถ้าระยะเกิน 140 เมตร  ให้ท าหนังสือถึงนายก อบต. รวบรวมรายชื่อกันมา  
ทาง อบต.จะท าหนังสือถึงการไฟฟ้า หน้าที่ของการไฟฟ้าคือให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 

นายธนวัช  แสวงนาม - ผมขอขอบคุณท่านนายก อบต.และท่านสมาชิก อบต. ที่ช่วยอนุมัติงบประมาณให้ 
ส.อบต. หมู่ 10 ทางหมู่ 10 ได้ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
นายถาวร  คุณพันธ์  - ผมขอชี้แจง สมาชิกท่านใดสนใจปลูกอินทผลัมและมีที่ดิน ผมจะขอให้ทางบริษัท 
ส.อบต. หมู่ 8 เพาะเมล็ดให้ฟรี เพราะว่ายังไงก็ได้ขาย ทางบริษัทมีที่ดินเกือบ 200 ไร่ ในต าบลบ้าน

ผึ้ง  เขามีห้องเย็น เป้าหมายที่ 2 คือ ท าน้ าอินทผลัม  ส่งขายฝรั่งเศส  อยากให้ท่าน 
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สมาชิกได้ศึกษาและลองปลูกดู  ที่อ าเภอเรณูนครก็ปลูกเกือบ 300 ไร่ 1 ต้นถ้าปลูก
ดีๆได้เกือบ 400 กิโล ถ้าจะแจกเมล็ดก็จะแจกให้กับทางผู้น าก่อน ปลูกสัก 2-3 ไรก่็ได้ 
ขายได้กิโลละ 300-400 บาท ก าลังหาที่ท าโรงงานห้องเย็น  ขอให้ท่านสมาชิกได้ลอง
ท าดู ขอขอบคุณท่านนายกที่ดูแลต าบลบ้านผึ้งมาอย่างดีเยี่ยม  ได้หางบประมาณมา
พัฒนาต าบลบ้านผึ้งอย่างมากมาย  สมัยก่อนงบประมาณแค่ 16-17 ล้าน  แต่เดี๋ยวนี้
งบประมาณเกือบ 100 ล้าน  ต่อไปก็คงจะมากยิ่งไปกว่านี้ 

 - เรื่องการไฟฟ้ามาตัดก่ิงไม้ที่ห้อยโดนสายไฟฟ้า  ตัดต้นไม้แล้วก็ไม่ได้เก็บให้เรียบร้อย  
ท าให้สายไฟหย่อน  กลัวสายไฟจะขาด  ขอให้แจ้งการไฟฟ้าให้ด าเนินการให้ดีด้วย 

ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - การไฟฟ้ามาตัดต้นไม้ที่โดนสายไฟแถวดอนม่วง  ดงสว่าง ท าไว้ไม่เรียบร้อย  ให้ช่วย
หารถแบ๊คโฮให้ ก็ไม่ดูแลให้เรียบร้อย  เดี๋ยวนี้ไม่ท าหนังสือมาขอรับการสนับสนุนจาก 
อบต.บ้านผึ้งอีกแล้ว  

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม 
 เลิกการประชุม  เวลา  12.35 น. 

 
    (ลงชื่อ)  ประพันธ์    เพ่ิมพูล    
         ( นายประพันธ์   เพ่ิมพูล  )         

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง/       
ผู้จดรายงานการประชุม 
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     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร- 
ส่วนต าบลบ้านผึ้ง   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ.2563   ในวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ.2563   โดยได้ 
ท าการตรวจสอบความถูกต้องจดบันทึก  พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
 

                     (ลงชื่อ)       สมคิด  อุดมศักดิ์       ประธานกรรมการฯ 
                                         ( นายสมคิด  อุดมศักดิ์ ) 
                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 23 
 

            (ลงชื่อ)         คล้าย   ตะวงษ์      กรรมการฯ 
                                ( นายคล้าย   ตะวงษ์ ) 
                           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 

             (ลงชื่อ)      ถาวร  บวัสุวรรณ์      กรรมการฯ 
                                 ( นายถาวร  บัวสุวรรณ์ ) 
                                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 22 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ประจ าปี  พ.ศ.2563  วันที่  13 สิงหาคม 2563  แล้ว   เมื่อวันที่ ..................................................... 

 
             (ลงชื่อ)     สมสี   สีคะ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                               ( นายสมสี  สีคะ ) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 


